
  
 

 
กมธ. การศกึษา วุฒิสภา  

พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
และพจิารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

  

 

 

 

 

 

 
 เมื ่อวันพุธที ่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุมครั ้งที ่ ๑๖ / ๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย  
ประธานคณะกรรมาธ ิการ ทำหน าท ี ่ประธานในท ี ่ประช ุม โดยเป นการประช ุม ณ ห องประช ุมกรรมาธ ิการ CA 331 ช ั ้น ๓  
อาคารรัฐสภา มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้  

 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 คณะกรรมาธิการไดพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในอีก ๑ ป โดยจะมีการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อคนหา
และพัฒนาศักยภาพในตัวผู เร ียนใหสุดศักยภาพ นอกจากนี ้ ไดพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๔ คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
และคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 

 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา 

 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา กลาววา คณะอนุกรรมาธิการ 
ไดม ีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั ้งที ่ ๒๒/๒๕๖๕ เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  

ผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
ไดพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการเดินทาง 
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  
โ ด ย น ำ ก า ร ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ผ น ว ก เ ข  า ก ั บ แ ผ น ก า ร ล ง พ ื ้ น ที่  
ของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผล 
การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ คณะที่ ๓ ยุทธศาสตรชาติ
ด านการพ ัฒนาและเสริมสร างศ ักยภาพทร ัพยากรมนุษย  
โดยในเบื ้องตน จะดำเนินการลงพื ้นที่ในจังหวัดแมฮ องสอน  
จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง และจังหวัดสกลนคร  

 

ฉบับที่ ๓๕ / ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 



 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ  

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาววา 
คณะอน ุกรรมาธ ิการได มี การประช ุมคณะอน ุกรรมาธ ิการ  
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุม
กรรมาธิการ CA 323 ชั ้น ๓ อาคารรัฐสภา ไดพิจารณาแนวทาง 
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ .  ๒๕๖๖ ป ญหาและอ ุปสรรคต  าง  ๆ  ท ี ่ ส  งผลกระทบ 
ตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมถึงแนวทางการดำเนินการ
ของ สพฐ. ในหวงระยะเวลาตอไป นอกจากนี ้ จะมีการลงพื ้นที่ 
และการจัดเสวนาโครงการ “การลงพื้นที่ติดตามและรับฟงขอมูลดานการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู 
การปฏิรูปดานการศึกษาอยางมีคุณภาพ ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร  

 
 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 

  นายทร ง เ ดช   เ สมอคำ  กรรมาธ ิ การ ในฐานะรองประธานคณะอน ุ กรรมาธ ิ การ 
การอาชีวศึกษา กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดม ีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั ้งที่ ๑๖/๒๕๖๕  
เมื ่อว ันพุธที ่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผานสื ่ออิเล ็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
ไดม ีการพิจารณาศึกษา จำนวน ๔ เร ื ่อง ไดแก ๑) พ ิจารณาร างรายงานการพิจารณาศึกษา เร ื ่อง  
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐเพื ่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ๒) พิจารณา 
รางรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสูอาชีพใหมตามความสนใจ 
ของผูเรียน ๓) พิจารณากรอบและแนวทางการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดทำ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ ๔) พิจารณากรอบและแนวทางการจัดทำ
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) สำหรับอาชีวศึกษา 

 

 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิารสงเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน  
  นายออน  กาจกระโทก เลขาน ุการคณะกรรมาธ ิการ  ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน กลาววา  
คณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ไดมีการพิจารณาแนวทางการลงพื้นที่
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ซึ ่งมีกำหนดที ่จะลง
พื ้นท ี ่ศ ึกษาด ูงาน ณ จ ังหว ัดระยอง  
ในวันศุกรที ่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
นอกจากนี ้  ไดพ ิจารณาแนวทางการ
ด ำ เ น ิ น ง าน เพ ื ่ อ จ ั ดท ำ ร าย ง านข  อ เ สนอ เ ช ิ ง น โ ยบ าย เ ก ี ่ ย ว กั บ 
การจัดการศึกษาใหกับผู สูงอายุอยางมีคุณภาพในสวนของความเปนมา 
และสภาพปญหา และวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาศึกษาตอไป   

 
  
 

ภาพ - ขาว โดย ธิดา - เบญญา 
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